

Số 18 /KH-UBND

Vĩnh Liêm, ngày 13 tháng 4 năm 2020

## **KẾ HOẠCH**

### **Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020**

Thực hiện Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long về ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính Phủ trên địa bàn huyện với những nội dung sau:

## **I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH**

### **1. Mục tiêu**

Tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Tạo môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Tập trung cải cách hành chính, bám sát vào nội dung chương trình của huyện và điều kiện cụ thể của từng đơn vị, các xã – thị trấn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cải cách hành chính, đẩy mạnh và khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, huy động và xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và tỉnh về điều kiện kinh doanh, giảm sự chông chéo trong các hoạt động thanh kiểm tra chuyên ngành, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử.

### **2. Chỉ tiêu chủ yếu**

Tiếp tục củng cố, duy trì và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và thuận lợi; tạo lập hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh khởi nghiệp.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển, mở rộng và sáng lập công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh.

Thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, nâng chỉ số cải cách hành chính của huyện, tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện tốt Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, duy trì, cải tiến và hoàn thành chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO theo TCVN 9001:2015 ở 10 xã còn lại, tiếp tục mở rộng thực hiện gửi văn bản điện tử chữ ký số.

Tổ chức sáp nhập 12 ấp ở 09 xã. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ, đảm bảo đến năm 2021 đạt tỷ lệ giảm 10%.

## **II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHÒNG, BAN NGÀNH VÀ XÃ – THỊ TRẤN**

### **1. Trách nhiệm chung**

Thủ trưởng các phòng, ban ngành huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân các xã – Thị trấn trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả triển khai thực hiện, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tầng lớp nhân dân đảm bảo nhận thức đầy đủ, rõ ràng trách nhiệm và thống nhất mục tiêu Kế hoạch; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm, tiến độ thực hiện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Triển khai đầy đủ, đồng bộ các giải pháp thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, lồng ghép các nội dung về cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực.

Tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển sản xuất kinh doanh; nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao chỉ đạo, điều hành; phối hợp tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công khai kết quả tiếp nhận, tiếp tục thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Tăng cường kỷ luật, công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020, xử lý nghiêm cán bộ, công chức và người đứng đầu thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp hộ kinh doanh và Hợp tác xã.

### **2. Trách nhiệm cụ thể**

#### **2.1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân**

Thường xuyên kiểm tra thực hiện quy chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan thuộc hệ thống quản lý hành chính nhà nước của huyện; kết hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, được đưa vào đánh giá chất lượng hoạt động hàng năm của từng phòng, ban, ngành và xã – Thị trấn.

Niềm yết, công khai minh bạch và hướng dẫn rõ ràng các quy định chính sách thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp tại trụ sở làm việc hoặc trên trang thông tin điện tử của huyện.

#### **2.2. Phòng Tài chính – Kế hoạch**

Tham mưu UBND huyện tiếp tục ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là những dự án quan trọng có hiệu quả, tạo sự đột phá và có tác động lan

tòa tích cực đến thực hiện các chương trình mục tiêu, định hướng phát triển của huyện, nhất là đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Đẩy nhanh công tác giải ngân; thực hiện thanh, quyết toán đúng thời gian quy định nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đúng thời gian quy định.

Trực tiếp tham mưu cho UBND huyện làm cầu nối cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, nhân dân tiếp cận các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của tỉnh, trung ương.

### **2.3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng**

Phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục, nội dung, hồ sơ, quy trình và rút ngắn thời gian thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán của dự án/công trình, cấp giấy phép xây dựng, nhà ở riêng lẻ theo phân cấp đúng thời gian quy định.

Cập nhật, phổ biến kịp thời những chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp. Công khai, minh bạch các quy hoạch xây dựng, đảm bảo các tổ chức cá nhân tiếp cận các quy hoạch này một cách thuận lợi, đơn giản.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm tăng cường việc tuân thủ pháp luật, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoạt động chân chính.

### **2.4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Chủ trì tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát huy và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tiêu chuẩn VietGap, sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp, HTX trong sản xuất hàng hóa, kết nối thị trường tiêu thụ nông sản.

### **2.5. Phòng Tài nguyên và Môi trường**

Chủ động công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đề xuất, tham mưu UBND huyện công khai quỹ đất sạch, đất chưa sử dụng, đất chưa cho thuê; rà soát, cải tiến các thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến giao đất, cho thuê đất, giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu, đăng ký chỉnh lý biến động về sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; xử lý các vướng mắc còn tồn đọng về đất đai cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

### **2.6. Chi cục Thuế khu vực IV**

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu quả và rút ngắn thời gian trong công tác quản lý và nộp thuế, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tạo thuận lợi nhất cho người thực hiện nghĩa vụ thuế một cách nhanh và ít tốn thời gian nhất.

## **2.7. Phòng Nội vụ**

Trù trì phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Thường xuyên thực hiện kiểm tra công vụ từng cơ quan, đơn vị ngành huyện và UBND các xã - thị trấn nhằm phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

## **2.8. Phòng Tư pháp**

Phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đề xuất bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các quy định thủ tục hành chính không còn phù hợp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đời sống nhân dân.

Tham mưu UBND huyện trong việc tuân thủ các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

## **2.9. Bảo hiểm xã hội huyện**

Chủ động rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn, thực hiện nghiêm các quy định, chính sách và giải quyết chính sách có liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

## **2.10. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao**

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, rõ ràng và thống nhất về kế hoạch, về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020; tuyên truyền, phổ biến luật, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp.

## **2.11. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội**

Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn rà soát, đánh giá và thực hiện các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi trong tuyển dụng, sử dụng lao động, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có chuyên môn kỹ thuật, gắn kết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp, xuất khẩu lao động, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu lao động của địa phương.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. Quan tâm chỉ đạo chăm lo người cao tuổi, người khuyết tật và công tác trẻ em, bình đẳng giới; thực hiện tốt công tác truyền thông tư vấn cộng đồng.

## **2.12. Ủy ban nhân dân xã – thị trấn**

Phối hợp cùng các phòng, ban, ngành có liên quan của huyện tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận địa điểm thực hiện dự án, hỗ trợ tốt nhất trong công tác giải phóng mặt bằng; nắm bắt những khó khăn vướng mắc, đề xuất của doanh nghiệp đối với những công việc có liên quan đến địa phương để kịp thời tháo gỡ.

### **2.13. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vũng Liêm**

Giám sát và phản biện đối với hoạt động của các ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn trong thực hiện kế hoạch.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện và Chủ tịch UBND xã – thị trấn tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa kế hoạch vào chương trình công tác hàng tháng, quý của đơn vị. Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt linh hoạt, hiệu quả các giải pháp trong các chương trình của chính phủ, của tỉnh và kế hoạch của UBND huyện.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành đồng thời phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đánh giá, báo cáo kết quả triển khai và thực hiện kế hoạch này hàng quý, 06 tháng và năm, gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch (Trước ngày 15 tháng cuối quý và trước ngày 10 tháng 12 đối với báo cáo năm) để tổng hợp trình UBND huyện báo cáo tỉnh đúng theo quy định./.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở KHĐT tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện.
- Các ban, ngành huyện;
- UBND các xã – TT;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đã ký: Lê Văn Đồi**